

Infinitus ร่วมกิจกรรม Earth Hour เป็นปีที่ 10

ติดต่อกัน



บริษัทให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทั่วโลกพร้อมใจกันจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” หรือ Earth Hour และในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Infinitus (China) Company Ltd. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันแล้ว โดยบริษัทได้ปิดไฟในอาคารสำนักงานหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Infinitus Center ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ขณะที่พนักงานทุกคนต่างเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ด้วยการทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงช่วยกันประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลอดจนใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

Earth Hour ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพียง 1 ชั่วโมงต่อปี แต่เป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Infinitus ตระหนักดีว่าในกระบวนการพัฒนาและขยายธุรกิจนั้น บริษัทต้องทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมจึงจะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานประจำวันมาโดยตลอด

ในปี 2561 Infinitus ได้นำลังคอนเทนเนอร์รีไซเคิลได้มาใช้ที่ศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยลังคอนเทนเนอร์รีไซเคิลได้ 1 อันสามารถลดการใช้ลังคอนเทนเนอร์แบบใช้แล้วทิ้งได้มากกว่า 70 อัน นอกจากนั้นยังแทบไม่ต้องใช้กาวปิดคอนเทนเนอร์และโฟมกันกระแทก จึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เกือบ 20,000 ตันต่อปี

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างศูนย์กระจายสินค้ากับร้านค้าในทุกมณฑลและทุกเมืองทั่วประเทศจีน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการกระจายสินค้าและลดระยะทางในการขนส่งสินค้าลง 30% ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วทั้งบริษัทด้วย

นอกจากนี้ Infinitus ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสำนักงาน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 บริษัทได้รับบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าที่พนักงานไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปทำประโยชน์ และสามารถรวบรวมได้มากกว่า 1,000 ชิ้นในเวลาเพียงสามเดือน บริษัทได้จับมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อบริจาคของราว 300 ชิ้นให้แก่ผู้ที่ต้องการ และ

อีกราว 800 ชิ้นได้ถูกนำไปรีไซเคิล

ก้าวเล็กๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน 6 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ คุณภาพ พนักงาน พันธมิตร สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ Infinitus เชื่อว่าทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลง เราขอเรียกร้องให้ทุกคนลงมือทำและรวมพลังกันปกป้องโลกของเราตั้งแต่นั้น

Earth Hour

Earth Hour เป็นกิจกรรมระดับโลกที่ World Wide Fund for Nature (WWF) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2550 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อกระตุ้นให้ภาคครัวเรือน ชุมชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนใส่ใจภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190329/2418718-1-a>

คำบรรยายภาพ - ลังคอนเทนเนอร์รีไซเคิลได้ของ Infinitus

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190329/2418718-1-b>

คำบรรยายภาพ - ศูนย์กระจายสินค้าของ Infinitus ส่งสินค้าให้ร้านค้า

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190329/2418718-1-c>

คำบรรยายภาพ - จุดรับเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล